

\*  
Số 25-BC/ĐU

**BÁO CÁO**  
**Công tác dân vận chính quyền quý I năm 2019**

**I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

**1- Tình hình lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện:**

Đảng ủy và chính quyền tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền như: Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 20/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận; Công văn số 42/TTg-TH ngày 07/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo công tác dân vận chính quyền; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 3570-QĐ/TU ngày 19/5/2010 của Ban Thường vụ tỉnh ủy “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh”; Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 32-CT/TU ngày 20/8/2013 của Tỉnh ủy Trà Vinh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 7 (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 1893-QĐ/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016- 2020; Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 04/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khắc phục hạn chế, khó khăn trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP.

Kết quả đã triển khai được 01 cuộc với 153 lượt đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham dự.

Nhìn chung, qua công tác triển khai, quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, khả năng hoàn thành nhiệm vụ và ý thức trách nhiệm phụ vụ nhân dân.

## **2- Kết quả đạt được:**

### ***2.1. Công tác dân vận gắn với công tác cải cách hành chính:***

Đảng ủy, chính quyền chỉ đạo Cấp ủy các Chi bộ và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác dân vận gắn với công tác cải cách hành chính coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị. Thực hiện Thực hiện Công văn số 126/UBND-THNV ngày 11/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn và các phòng, đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Kết quả, đơn vị đã rà soát và đề xuất thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh với 24/96 thủ tục hành chính chiếm tỷ lệ 25% (quy định tối thiểu 20%) thủ tục hành chính thực hiện 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) của đơn vị. Đồng thời dự kiến thời gian giải quyết thủ tục hành chính 4 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là 02 ngày trong tuần (thứ hai và thứ năm) và công bố trên website của đơn vị.

Đảng ủy, Ban lãnh đạo Sở chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc triển khai và thực hiện tốt Công văn số 1056-CV/BTGTU ngày 14/02/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “về thực hiện Kế hoạch số 110-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Hành động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Sáng tạo, Về đích” và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng thực thi công vụ gắn với công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh”; Kế hoạch thực hiện mô hình thí điểm “chính quyền, công sở thân thiện” theo Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh “về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Công văn số 732/UBND-NC ngày 06/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc tiếp tục thực hiện mô hình Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”.

Kết quả, Kết quả, đơn vị đã thực hiện 2.799 lượt thủ tục hành chính và trong đó có 261 lượt thủ hành chính chuyển qua dịch vụ bưu chính công ích.

### ***2.2. Công tác dân vận gắn với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo:***

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Lãnh đạo Sở chỉ đạo bộ phận chuyên môn và đơn vị trực thuộc kịp thời tiếp nhận và xử lý đúng quy định của pháp luật những phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân theo

thẩm quyền. Đồng thời ban hành Thông báo số 47/TB-SGTVT ngày 17/01/2019 lịch tiếp công dân năm 2019 và niêm yết tại Văn phòng Sở, trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Kết quả, đơn vị nhận 01 đơn phản ánh kiến nghị về yêu cầu mở tuyến xe khách, xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Kết quả phân công lực lượng chuyên ngành phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra lại vụ việc, báo cáo đề xuất Giám đốc Sở để phúc đáp cho công dân và báo cáo về trên đúng thời gian quy định.

### **2.3. Công tác dân vận gắn với thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở:**

Đảng ủy, chính quyền chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản về Quy chế dân chủ của Trung ương, Tỉnh và của Đảng ủy Dân chính Đảng như: Kết luận 65-KL/TW ngày 04/03/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Quyết định 457/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của Ủy ban nhân tỉnh quy định các tiêu chí xây dựng và phương pháp đánh giá mô hình “*Dân vận khéo*” trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Các tổ chức đoàn thể thể hiện tốt vai trò của mình thông qua việc tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư nguyện vọng, những vấn đề bức xúc tại cuộc họp định kỳ với Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tìm giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Việc phát huy dân chủ ở cơ sở trong thời gian qua luôn được quan tâm, thể hiện qua việc tổ chức thăm dò phiếu tín nhiệm, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ quản lý, lãnh đạo của cơ quan, việc tuyển dụng công chức, xét khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, cũng như kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo trong nội bộ cơ quan; các nội quy, quy chế của cơ quan đều được niêm yết công khai. Các đơn vị trực thuộc Sở đều quan tâm kết hợp triển khai thực hiện quy chế dân chủ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc và thái độ phục vụ nhân dân.

Kết quả, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị phối hợp với Công đoàn bộ phận tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm 2019.

Qua đó nâng cao nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về thực hiện Quy chế dân chủ, trên cơ sở đó cùng tham gia xây dựng Quy chế dân chủ của cơ quan và thực hiện có hiệu quả. Đồng thời gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan coi đây là việc làm thường xuyên, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của đảng viên, công chức, viên chức góp phần xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch.

#### ***2.4. Công tác dân vận gắn với việc thực hiện chính sách xã hội:***

Đảng ủy, chính quyền thường xuyên tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân và đảng viên, công chức, viên chức đóng góp kinh phí thực hiện các chương trình chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức 01 cuộc thăm viếng các mẹ Việt Nam anh hùng do ngành phụng dưỡng và tổ chức đoàn đi chúc tết cán bộ về hưu của ngành; với tổng số tiền 10.200.000 đồng.

#### ***2.5. Công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị:***

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh về xây dựng và phát triển giao thông nông thôn, Sở Giao thông vận tải đã chủ động phối hợp cùng các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tổ chức phát động phong trào “*Dân vận khéo*” về thi đua xây dựng giao thông nông thôn đến toàn thể bà con nhân dân trong tỉnh, đặc biệt chú trọng bà con nhân dân ở vùng nông thôn, từ đó góp phần giảm đầu tư ngân sách của Nhà nước cho xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn phục vụ và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

#### ***2.6. Công tác dân vận gắn với công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội:***

Đơn vị luôn tăng cường thực hiện công tác dân vận gắn với công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ cơ quan; thường xuyên giáo dục ý thức cho đảng viên và quần chúng giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phân công công chức, viên chức trực đảm bảo an toàn cơ quan trong ngày nghỉ lễ, tết.

Nhìn chung mỗi đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc và trật tự an toàn cơ quan, đơn vị.

## **II.-ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

### **1- Ưu điểm:**

- Sự phối hợp giữa Đảng ủy, Thủ trưởng đơn vị và các tổ chức đoàn thể ngày càng chặt chẽ trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ bằng quy chế phối hợp hoạt động. Từ đó tạo được sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.

- Quy chế dân chủ ngày càng được vận dụng vào hoạt động chuyên môn ở cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trong lĩnh vực cải cách hành chính, đã góp phần phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày được nâng cao,

tin thần và thái độ phục vụ nhân dân của đảng viên, công chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực.

- Việc thực hiện công tác dân vận chính quyền đem lại những kết quả thiết thực trong quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị. Qua việc thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác vận động quần chúng, ý thức trách nhiệm, thái độ làm việc của đảng viên và quần chúng được nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bày tỏ quan điểm, đóng góp ý kiến, mạnh dạn khiếu nại, tố cáo khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm.

## **2- Hạn chế:**

- Mô hình "*Dân vận khéo*" tuy có nhiều hiệu quả tích cực nhưng chưa thật sự toàn diện, mô hình chưa phong phú.

- Kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác dân vận của công chức, viên chức trong ngành còn hạn chế, phần lớn chưa qua tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận. Bên cạnh đó vẫn còn một phận nhỏ cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đúng về tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác vận động quần chúng.

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và các văn bản có liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở chưa được sâu rộng, thường xuyên. Một số cấp ủy chi bộ chưa tập trung cao cho việc chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc việc triển khai xây dựng và thực hiện QCDC cũng như việc sơ kết, tổng kết để đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm hàng năm.

## **III.- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN TRONG THỜI GIAN TỚI**

1- Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "*về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*" trong từng đảng viên, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "*về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ*".

3- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đảng viên, công chức, nhất là kiến thức, kỹ năng về công tác dân vận.

4- Đổi mới phương thức lề lối làm việc, tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở, theo hướng ngày càng sát dân, tôn trọng ý kiến của nhân dân với phương châm "*nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin*", tạo điều kiện để nhân dân tham gia hoạt động kiểm tra, giám sát. Kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân, tránh để tình trạng đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

5- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận, kết hợp thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và đưa nội dung này vào tiêu chí để xét tổ chức cơ sở đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và thi đua hàng năm. Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên thực hiện giữ nghiêm kỷ luật Đảng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

6- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác dân vận, công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở về trên đúng thời gian quy định.

7- Tiếp tục thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo Thông báo số 47-TB/SGTVT ngày 17/01/2019 của Sở Giao thông vận tải Trà Vinh.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền quý I năm 2019 của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Trà Vinh./.

Nơi nhận:

- ĐUKCCQ (b/c);
- BCD Đảng ủy;
- Các Chi bộ;
- Lưu: VT.

**T/M ĐẢNG ỦY  
PHÓ BÍ THƯ**



**Đương Thành Huỳnh**